

## สารคดี กรกฎาคม 2557

สวัสดิ์ชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน

ใกล้เปิดเทอมปีการศึกษา 2557 แล้ว (วันที่ 13 สิงหาคม 2557) คณะจารย์ทุกคน คงเตรียมความพร้อมในการสอน ให้เป็นบูรณาการมากขึ้น และปรับการออกข้อสอบในรูปแบบสัตวแพทยสภา ตามที่เคยหารือกันและตกลงไว้ เช่น อย่างน้อย 50% ของข้อสอบในทุกครั้งที่สอบ ทุกรายวิชาควรสอนให้เสร็จภายใน เทอมต้น ปี 5 และนักศึกษาควรได้เรียนคลินิกปฏิบัติ ภายในปี 4 เทอมต้น ให้ได้ อาจารย์ทุกท่านขอให้ศึกษาลู่มือ 39 ข้อของสัตวแพทยสภา ประกอบการสอนการออกข้อสอบ

คณะมีเป้าหมายให้นักศึกษาของเรา สอบใบประกอบวิชาชีพฯ ให้ผ่านมากกว่า 95% ในการสอบครั้งที่ 1 ปี 2558 (มิถุนายน 2558) ต้องขอรบกวนอาจารย์ผู้สอนบุคคลากรทุกคนช่วยกัน เพื่อนักศึกษาของเรา เพื่อชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย

ปีนี้คณะได้รับผลการประเมิน (IQA 2556) ที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการติดตามกำกับ ทำความเข้าใจมากขึ้น และซักซ้อมการตรวจอย่างเข้มข้น การเตรียมเอกสารปีนี้ทำได้เป็นระบบ ตรงประเด็นมากขึ้น รอแจ้งผลเป็นทางการ มหาวิทยาลัย สัปดาห์นี้ ผู้บริหารกำลังเตรียม EdPex รอบ 3 ซึ่งที่ปรึกษา จะมาช่วยตรวจให้คำแนะนำ ภายในเดือนสิงหาคม นี้ ผลงานเขียนน่าจะดีขึ้น และ มีความเข้าใจสามารถนำไปสู่การใช้งานของการตรวจมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

การตรวจ IQA 2556 คณะฯ ได้รับคำแนะนำ จากทีมผู้ตรวจที่ดีหลายข้อ สิ่งที่ต้องทำให้มากขึ้น คือ การเข้าสู่ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ การเพิ่มผลงานวิจัย โดยเฉพาะการตีพิมพ์นานาชาติ การกระตุ้นให้บุคลากร จำนวนมากขึ้นทำงานวิจัยคุณภาพดีให้มากขึ้น การส่งเสริมขทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเขียน ตำรา และเขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ให้มากขึ้น การส่งเสริมการจดสิทธิบัตร สร้างผลงานที่หา รายได้เพิ่มได้ การไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 9 ด้านที่ชัดเจนครอบคลุม (ควรมีโปรแกรมรองรับให้ผู้ตรวจเห็นได้) ข้อสังเกตเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นหารือในกรรมการคณะ มาโดยตลอดและมีการรองรับ ส่งเสริม กระตุ้น มากพอควร ทุกคนทราบจุดอ่อนเหล่าของคณะ และพยายามช่วยกันดูแลต่อไป

สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคน ที่ช่วยกันทำให้คณะเรา เดินมาถึงวันนี้ อย่างมั่นคง ด้วยคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ และสังคม เป็นที่ยอมรับและชื่นชมในระดับประเทศ อาเซียนและนานาชาติ ขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อนักศึกษาและคณะ ของเรา

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณิรัตน์ เอี่ยมละมัย

คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557